

## สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จ สถาปนาฯ ทรงรับฟังบรรยายสรุปแผนฯ ๑๑ และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงรับฟังบรรยายสรุปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศช. เฝ้าฯ รับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกัน

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. **สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** เสด็จพระราชดำเนินยังห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดย **นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการฯ** บรรยายสรุปว่า สศช. ได้จัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยยึดหลัก การมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคมในทุกชั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวาง โดยแผนฯ ๑๑ ยังคงยึดหลักการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง

ของการพัฒนา ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม



สำหรับเป้าหมายการพัฒนา คือ ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในสังคมและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น ในขณะที่ เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสม ตามศักยภาพของประเทศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

แผนฯ ๑๑ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) **ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม** มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม** แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (๓) **ยุทธศาสตร์ ความเข้มแข็งภาคเกษตร** ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร ให้เข้มแข็ง และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

(๔) **ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน** ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มี คุณภาพและยั่งยืน (๕) **ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมโยงกับประเทศ ในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม** มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และ (๖) **ยุทธศาสตร์การ**

**จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล ของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษา และใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร เพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งในอดีตเป็นบ้านของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร ผู้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศไทยหลาย ประการ "พระยาสุริยานุวัตร" มีชีวิตอยู่ในช่วง พ.ศ. ๒๔๐๕ – ๒๔๗๙ เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย ผู้เขียน "ทรัพย์ศาสตร์" ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย ที่แนวคิดการพัฒนาในตำรานี้ยังคงมีความทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จนถึงปัจจุบัน



พระยาสุริยานุวัตรเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าหลายด้าน โดยมีผลงานที่สำคัญ อาทิ เรียบเรียงหนังสือเรื่อง "ขนบธรรมเนียมราชการต่างประเทศ" ถือเป็นตำรากฎหมายและการปฏิบัติระหว่างประเทศเรื่องการทูตภาษาไทยเล่มแรก และได้ดำริทำโค้ดโทรเลขเพื่อใช้ในการทูตของไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ท่านเป็นผู้หนึ่งที่เสนอให้ตั้งธนาคารแห่งชาติ และในขณะที่ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้ปฏิรูปการจัดเก็บภาษีอากร โดยโอนกิจการฝิ่นมาเป็นของรัฐบาล ช่วยให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ท่านยังได้เปลี่ยนระบบเงินจาก "มาตราเงิน" เป็น "มาตราทองคำ" คิดทำสตางค์ขึ้นใช้แทนอัฐ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ โดยเป็นผู้มีบทบาทในการเจรจาเพื่อทำอนุสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ให้ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากจันทบุรี รวมถึงเป็นหนึ่งในกลุ่มเสนาบดีที่ริเริ่มการสร้างพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ ๕



ต่อมาบ้านหลังนี้ได้ใช้เป็นที่พักการของ สศช. ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ จนถึงปัจจุบัน สำนักงานฯ ได้จัดทำ "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ" ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่เกียรติคุณของพระยาสุริยานุวัตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย ห้องต่างๆ รวม ๗ ห้อง โดยในแต่ละห้องจัดแสดงด้วยวีดิทัศน์ บอร์ด และคอมพิวเตอร์ ทัชสกรีน ได้แก่ (๑) **ห้องพระยาสุริยานุวัตร** ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร (๒) **ห้องประวัติติกสุริยานุวัตร** แสดงประวัติอาคาร และเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของ สศช. และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ณ อาคารแห่งนี้

(๓) **ห้องแผนฯ ๑-๗** จัดแสดงเกี่ยวกับกรอบความคิดและกระบวนการจัดทำแผนฯ ๑-๑๐ สรุปแนวทางและผลการพัฒนาในช่วงแผนฯ ๑-๗ (๔) **ห้องแผนฯ ๘-๑๐** นำเสนอข้อมูลสรุปแนวทางและผลการพัฒนาประเทศในช่วงแผนฯ ๘-๑๐ (๕) **หอเกียรติยศ (Hall of Fame)** แสดงภาพของผู้นำองค์กรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนชีวประวัติและงานผลงานของแต่ละท่าน (๖) **ห้องเศรษฐกิจพอเพียง** จัดแสดงพระบรมราโชวาท นิยามความหมาย และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๗) ห้องบริการข้อมูล พิพิธภัณฑ์ฯ

ภายหลังจากทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศช. และเสวยพระกระยาหารค่ำ หลังจากนั้น จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

\*\*\*\*\*